



คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๑๘ โทรสาร ๐๒ ๘๓๑ ๙๒๐๙

E-Mail : educationnla@gmail.com

https://bit.ly/2IU4U6t



ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

เร่งขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมขวัญกำลังใจแก่ผู้เรียนและบุคลากรในระบบการศึกษาพิเศษ



เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผู้แทนคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา และคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา นำโดย พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธาน กมธ. การศึกษา คนที่สาม และที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมการ และนางสุนี จึงวิโรจน์ กรรมการและการอนุกรรมการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนตามศักยภาพของผู้เรียนและการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ ดังนี้ ๑) โรงเรียน นครราชสีมาปัญญานุกูล โดยมี นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ๒) ศูนย์การศึกษาพิเศษ



เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายรังสิวุฒิ สุวรรณโรจน ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ และได้นำเยี่ยมชม หน่วยงานศึกษาในแต่ละส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โดยผู้แทน กมธ. การศึกษา และคณะอนุกรรมการ ได้รับทราบถึงปัญหาสำคัญทั้งการจัดทำระบบการเชื่อมต่อ ทางการศึกษาให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กพิเศษและมีความบกพร่องทางการเรียนให้มีโอกาส เข้าศึกษาต่อเนื่องยังสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงชีพ ในอนาคต ปัญหาความยากไร้ของครอบครัวเด็กซึ่งอยู่ในวัยศึกษาส่งผลกระทบให้เกิดช่องว่างและขาดโอกาสทางการศึกษา นอกจากนี้ บุคลากรครูผู้สอนและลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นผู้ช่วยครูประจำห้องเรียนและทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงผู้เรียนที่มีความพิการ ยังขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องด้วยภาระงานที่หนัก แต่ได้รับ ค่าตอบแทนที่ยังไม่สอดคล้องกับการดำรงชีพในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน



จากนั้นในเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ผู้แทน กมธ.

การศึกษา และคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตามฯ ได้เดินทางไป เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา และร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ร่วมกับศึกษาธิการ

จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาธิการภาค ๑๓ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งประเด็นเรื่องโครงสร้างทางการศึกษา การกระจายอำนาจทางการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา การยกระดับ และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งผู้แทน กมธ.การศึกษา และคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตามฯ จะรวบรวม ข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุม กมธ. การศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาดำเนินการทั้งการเสนอรายงานเชิงนโยบาย ต่อที่ประชุมวุฒิสภา และการเสนอกระทู้ถามในฐานะสมาชิกวุฒิสภาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป